

ภาคผนวก ค

แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรการ	การดำเนินการ
<p>1. เป้าหมายโครงการ</p>	<p>1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน</p> <p>1.2 จัดหาอุปกรณ์การกีฬาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการชุมชน</p>
<p>2. การบริหารโครงการ</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกำหนดประเภทอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนและดำเนินการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และสามารถจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน แล้วแต่กรณี 2. ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 3. ผู้นำเยาวชนแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 4. ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน/ข้าราชการ 5. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น หรือผู้แทนสถานศึกษาในเขตท้องถิ่นที่มีความรู้ด้านการกีฬา หรือ ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกอุปกรณ์กีฬาตามความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดลำดับความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อ - บำรุงรักษาหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ - วางแผนและจัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง - รายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
<p>3. วิธีการจัดซื้อ</p>	<p>วิธีการจัดซื้อให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร โครงการตามระเบียบพัสดุ</p>

มาตรการ	การดำเนินการ
<p>4. ข้อเสนอแนะการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา</p>	<p>4.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งควรมีการรับประกันคุณภาพอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน (ยกเว้น อุปกรณ์กีฬาที่มีอายุการใช้งานสั้น เช่น ลูกเบดมินตัน ฯลฯ) นับจากวันส่งมอบอุปกรณ์กีฬานั้น หากเกิดความเสียหายหรือชำรุดจากการผลิตผู้ขายต้องเปลี่ยนอุปกรณ์กีฬานั้น ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งอย่างไม่มีเงื่อนไข</p> <p>4.2 ในใบสั่งซื้อและใบส่งของจะต้องระบุชนิดสินค้า รวมทั้งยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต และจำนวนให้ชัดเจน เพื่อมิให้มีปัญหาในการตรวจรับวัสดุ</p> <p>4.3 การตรวจรับให้พิจารณาตรวจรับอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน และคุณภาพของอุปกรณ์กีฬาที่ผู้ขายนำมาส่งมอบให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในใบสั่งซื้อ</p> <p>4.4 คณะกรรมการตรวจรับควรมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กีฬาประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน</p> <p>4.5 การตรวจตรา มอก. จะต้องมิตรา มอก. หมายเลข มอก. ชื่อขนาดความดันลม ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและข้อความผลิตในประเทศไทย ประทับเป็นรอยลึกบนเนื้ออุปกรณ์กีฬา</p> <p>4.6 อุปกรณ์กีฬาที่ยังไม่รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ให้เรียกหนังสือรับรองจากผู้ขายว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม) หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาประเภทนั้นๆ แห่งชาติ หรือ สหพันธ์กีฬาประเภทนั้นๆ ระดับนานาชาติ หรือ สมาคม ชมรม สโมสรที่เป็นกรรวมตัวกันของผู้เล่นกีฬา ในจังหวัดนั้น ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้เล่นกีฬาที่ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไปในจังหวัดนั้น</p> <p>4.7 อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ขาย ซึ่งออกโดยโรงงานผู้ผลิตว่า อุปกรณ์กีฬาได้ใช้วัสดุ ขนาด เส้นรอบวง น้ำหนัก ฯลฯ ตามคุณลักษณะที่กำหนดทุกประการ เช่น มีข้อความรับรองว่าเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้วัสดุหนัง PU หรือ PVC กรณีอุปกรณ์กีฬาที่กำหนดให้ใช้หนัง PVC</p> <p>4.8 อุปกรณ์กีฬาทุกชนิดต้องมีหนังสือรับรอง วัน เดือน ปี ที่ผลิต จากผู้ขาย ซึ่งออกจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อป้องกันการนำเอาของเก่าเก็บมาจำหน่าย</p>

มาตรการ	การดำเนินการ
<p>5. คุณลักษณะของอุปกรณ์กีฬา</p>	<p>รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์กีฬา</p> <p>1. ลูกฟุตบอล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกฟุตบอลชนิดหนังอัดหรือเทียบเท่า ขนาดเบอร์ 5 - ทำด้วยหนัง P.U. (Polyurethane) อย่างดี ไม่ดูดซับน้ำ จำนวน 32 แผ่น - ขณะสูบลมเต็ม เส้นรอบวง 27 - 28 นิ้ว น้ำหนัก 396 - 453 กรัม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเป็นรอยลึกอย่างถาวรที่ลูกฟุตบอลทุกลูก - กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองการผลิตอุปกรณ์โดยใช้วัสดุ P.U. <p>2. ลูกวอลเลย์บอล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกวอลเลย์บอลชนิดหนังอัดหรือเทียบเท่า ขนาดเบอร์ 5 - ทำด้วยหนัง P.U. (Polyurethane) อย่างดี ไม่ซับน้ำ จำนวน 18 แผ่นสีตามที่กติกากำหนด - ขณะสูบลมเต็ม เส้นรอบวง 65 - 67 เซนติเมตร น้ำหนัก 260 - 280 กรัม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐาน (มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับเป็นรอยลึกอย่างถาวรที่ลูกวอลเลย์บอลทุกลูก - กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองการผลิตอุปกรณ์กีฬาโดยใช้วัสดุ P.U. <p>3. ตาข่ายวอลเลย์บอล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยเส้นวัสดุในลอนอย่างดี สีดำ ถักเป็นตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ยาว ด้านละ 10 เซนติเมตร - ขนาดของตาข่าย กว้าง 1 เมตร ยาว 9.5 - 9.6 เมตร - มีแถบหุ้มด้านบนตามความยาวของตาข่ายทำด้วยหนังพีวีซี (PVC) สีขาว ความกว้าง 5 เซนติเมตร เย็บติดอย่างคงทนถาวรตามความยาวที่ปลายสุดของแถบหนึ่งจะเป็นรูปอย่างน้อยข้างละ 1 รู สำหรับร้อยเชือกคิงให้แถบหุ้มตาข่ายตึง ด้านบนร้อยด้วยลวดสลิง มีความยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร ด้านล่างร้อยด้วยเชือกในลอนจุดตัดไขว้

มาตรการ	การดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - มีแถบแสดงเขตสนามทั้งสองด้านทำด้วยหนังพีวีซี สีขาว ความกว้าง 5 เซนติเมตร มีกระดุมยึด สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อปรับตำแหน่งได้ - สามารถปรับความตึงของตาข่ายเพื่อดึงช่องของตาข่ายให้สม่ำเสมอโดยช่องตาข่ายไม่เกิดความเสียหาย - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>4. ลูกตะกร้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นลูกตะกร้อทำด้วยใยสังเคราะห์ชั้นเดียว ลักษณะรูปทรงกลมมี 12 รู 20 จุดตัดไขว้ - มีเส้นรอบวง 42 - 44 เซนติเมตร น้ำหนัก 170 - 180 กรัม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>5. ตาข่ายเชปัดตะกร้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยเส้นวัสดุไนลอนอย่างดี สีดำ ถักเป็นช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ยาว ด้านละ 6 - 8 เซนติเมตร - ขนาดของตาข่ายความกว้าง 0.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6.10 เมตร - ด้านบนและด้านล่างของตาข่ายหุ้มด้วยแถบหนังพีวีซี (PVC) สีขาว กว้าง 5 เซนติเมตร - ด้านบนร้อยด้วยลวดสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร ด้านล่าง ร้อยด้วยเชือกไนลอนสีขาว มีความกว้าง 5 เซนติเมตร และมีกระดุมยึด สามารถเคลื่อนย้ายปรับตำแหน่งได้ - สามารถปรับความตึงของตาข่าย เพื่อดึงให้ช่องตาข่ายตรงอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เกิดความเสียหาย - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>6. บ่วงตะกร้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยโลหะ หวาย หรือ ไม้ก็ได้ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุที่ใช้ทำ 1 เซนติเมตร คัดโค้งเป็นวงกลม 3 วง เชื่อมติดกันในลักษณะตั้งตรงแต่ละห่วง มีเส้นศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร เพื่อความสวยงามให้ใช้กระดุมสีพื้นรองห่วง และมีตาข่ายทำด้วยเชือกสีขาว - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

มาตรการ	การดำเนินการ
	<p>7. ลูกเปตอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยโลหะชุบฮาร์ดโครม (Hard Chrome) ลักษณะทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.05 - 8.00 เซนติเมตร น้ำหนัก 650 - 800 กรัมต่อลูก - จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ลูกเปตอง 6 ลูก (แบ่งออกเป็นสองชุดย่อย ชุดย่อยละ 3 ลูก แต่ละชุดย่อยต้องแตกต่างกัน) ลูกเป้า 1 ลูก เทปวัดระยะมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร หนึ่งดัลป์ กติกาเปตองภาษาไทย 1 เล่ม และกระเป๋าบรรจุลูกเปตอง 2 ใบ - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>8. ลูกบาสเกตบอล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นลูกบาสเกตบอลชนิดทำด้วยยางหรือวัสดุสังเคราะห์ สีส้ม ยางชั้นในพันด้วยเส้นด้ายไนลอน (Nylon) ขนาดเบอร์ 7 - เส้นรอบวงขณะสุบลม เส้นรอบวง 74.9 - 78 เซนติเมตร น้ำหนัก 567 - 650 กรัม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก. ประทับที่ลูกบาสเกตบอล ทุกลูก
	<p>9. นวมมวยไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยหนังเทียมอย่างดี ไม่ดูดซับน้ำ ภายในบุด้วยฟองน้ำปะติดกับฟองน้ำอัดน้ำหนักข้างละ 10 ออนซ์ (284 กรัม) สันหมัดหนา ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร - ใช้แถบรัดข้อมือแบบ เวลโคร (Velcro) แทนเชือกผูกนวม กว้าง 5 เซนติเมตร - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>10. เป้าล่อมวยไทย ชนิดเป้ายาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยหนังเทียมอย่างดี ไม่ดูดซับน้ำ ภายในบุด้วยฟองน้ำ - มีแถบรัดแบบ เวลโคร (Velcro) หรือเข็มขัดรัด - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

มาตรการ	การดำเนินการ
	<p>11. กระสอบทรายสำหรับฝึกซ้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยหนังเทียมอย่างดี เคลือบผ้าไนลอนไว้ด้านหลัง ไม่ดูดซับน้ำสองชั้น ทั้งใบ ชั้นในบุด้วยผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ออนซ์ และพองน้ำหนา ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร - ลักษณะรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.28 เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร - ขอบด้านบนมีห่วงร้อยโซ่ ไม่น้อยกว่า 4 ห่วง ความยาวของโซ่แต่ละเส้น ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <p>12. แบคชกกระสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นชนิดแบบหัวปิดหรือหัวตัด ทำด้วยหนังเทียมอย่างดี ไม่ดูดซับน้ำ - ภายในบุด้วยพองน้ำ - มีแถบรัดข้อมือทำด้วยยาง (ELASTIC) - จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยแบคชกกระสอบ 2 อัน (ซ้าย - ขวา) - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <p>13. เชือกกระโดดนักมวย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวเชือกทำด้วย PCV อย่างดี ตัวด้ามทำด้วยพลาสติกหรือไม้อย่างดีสีทึบไม่แตก มีเส้นผ่าศูนย์กลางตัวด้ามจับประมาณ 3-4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก ไม่น้อยกว่า 8 ม.ม. มีความยาวของเชือกรวมกับตัวด้ามไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <p>14. ชุดเสากีฬานอกประแสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสาทำด้วยอลูมิเนียม - เสานอก ภายนอกเป็นรูปวงกลมมีร่องสัน ภายในเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ม.ม. มี 4 รู สำหรับปรับระดับตามกติกา เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน และวอลเลย์บอล ชาย/หญิง - เสาใน มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ภายในและภายนอกมี 1 รู สำหรับใส่กลอนสปริงเพื่อปรับระดับสูงต่ำ มีความสูง 135 เซนติเมตร หน้า ไม่น้อยกว่า 1.6 ม.ม. วัดจากด้านคู่ขนาน ไม่น้อยกว่า 42 ม.ม. มีหูกระต่ายทำด้วยแผ่นเหล็กสปริง 2 หู

มาตรการ	การดำเนินการ
	<p>สำหรับเกี่ยวลวดสลิงเพื่อปรับเสาทั้ง 2 ข้าง ให้แข็งแรงด้วยลวดสลิงข้างละ 2 เส้น เพื่อยึดสมอบก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฐานรองรับเสานอก ทำจากแผ่นโลหะชุบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 90 ม.ม. ขึ้นรูปวงกลม เพื่อรองรับเสานอกสูง ไม่น้อยกว่า 20 มม. และขึ้นรูปโค้งงอเพื่อเกี่ยวกับลวดสลิงสำหรับปรับความตึงต่าย - ใช้ได้ทั้งสนามปูน, สนามปาร์เก้ โดยมีพุกสำหรับยึด สนามดินและสนามหญ้าใช้เหล็กสำหรับยึดฐานรองรับเสานอก - มีน้ำหนักไม่เกิน 6 ก.ก. เพื่อความสะดวกในการพกพา - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>15. เครื่องป้องกันศีรษะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยหนังเทียมอย่างดีภายในบุฟองน้ำหรือใยสังเคราะห์ ด้านข้างมีหูสองหูใต้คางมีรูปคางรองรับด้านบนมีหูร้อยเชือก ด้านหลังมีแผ่นรองกันกระแทกยึดติดแน่นด้วยแถบรัดแบบเวลโคร - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>16. ไม้แบดมินตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรอบทำด้วยอะลูมิเนียมอย่างดี มีความยาวไม่เกิน 680 ม.ม. กว้างไม่เกิน 230 ม.ม. มือจับกริปพันด้วยหนังเทียม P.U. (Polyurethane) - น้ำหนักไม่เกิน 120 กรัม - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
	<p>17. ลูกแบดมินตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีขนทำด้วยขนไก่ 16 อัน ยาว 64 - 70 ม.ม. - ปลายขนแผ่เป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 58 - 68 ม.ม. - มีน้ำหนัก 4.74 - 5.50 กรัม ฐานของลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25-28 ม.ม. เป็นหัว ไม้ก้อก - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

มาตรการ	การดำเนินการ
	<p>18. ตาข่ายเบตมินตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยวัสดุในลอนสี่เหลี่ยม มีตาขนาดเท่ากัน กว้าง 20 -22 ม.ม. - ขนาดความยาวของตาข่ายไม่น้อยกว่า 6.10 เมตร ขนาดกว้าง 2 ฟุต 6 นิ้ว - มีแถบหุ้มด้วยผ้าใบหรือหนัง พีวีซี สีขาว ด้านบน กว้าง 1.5-1.8 นิ้ว ด้านบนร้อยด้วยลวดสลิงด้านล่างร้อยด้วยเชือกในลอน - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <p>19. โตะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสาและตาข่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 ม.ม. มีความยาว 9 ฟุต ความสูงวัดจากพื้นถึงขอบโตะ 76 ซม. ขาโตะสามารถพับเก็บและเปิดใช้ได้โดยมีล้อสำหรับเข็น พื้นผิวสีเขียวหรือฟ้า และต้องเป็นสีด้านไม่สะท้อนแสง - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมีเครื่องหมาย มอก.ประทับที่โตะเทเบิลเทนนิสอย่างถาวร - ตาข่ายทำด้วยวัสดุในลอน มีความสูงจากส่วนบนสุดถึงพื้นโตะประมาณ 6 นิ้ว ความยาวโดยตลอด 6 ฟุต และยื่นออกไปจากความกว้างของโตะอีกข้างละ 6 นิ้ว ผ้าตาข่ายจะต้องเป็นสีเขียวเดียวกับพื้นผิวโตะ - เสาทำด้วยวัสดุเหล็กหรืออะลูมิเนียม ต้องมีที่หนีบ สำหรับยึดติดกับโตะที่แข็งแรงและมีที่สำหรับผูกตาข่ายที่สะดวกในการใช้เสาเมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องยื่นห่างจากโตะข้างละ 6 นิ้ว <p>20. ไม้เทเบิลเทนนิส</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยไม้ประกอบด้วยยางเสริมฟองน้ำ 2 ด้าน โดยมีสีดำ 1 ด้าน และสีแดง 1 ด้าน - รูปแบบและขนาดของไม้มีความหนาเท่ากัน ลักษณะแบบเรียบและแข็ง ยางที่ติดไม้มีความยืดหยุ่นยืดเกราะลูกได้ดี การจับที่ด้ามไม้จะกระชับมือ และเมื่อกระทบลูกเทเบิลเทนนิสจะมีการกระดอนที่ดี - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

มาตรการ	การดำเนินการ
	<p>21. ลูกเทเบิลเทนนิส</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยวัสดุเซลลูโลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 ม.ม. มีน้ำหนักประมาณ 2.7 กรัม ใช้ได้ทั้งสีส้มและสีขาว - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <p>22. ตาข่ายประตูฟุตบอล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยวัสดุในล่อนสีขาวอย่างดี ถักเป็นช่องตาข่ายรูปหกเหลี่ยมทุกด้าน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร - ขนาดความกว้างของผืนตาข่ายไม่น้อยกว่า 7.32 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.44 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร - มีเชือกในล่อนขนาด 3.5 ม.ม. สีขาว ถักติดด้านปลายตาข่ายโดยรอบ มีไว้ผูกติดกับเสา - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <p>23. ลูกฟุตบอล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำด้วยหนัง P.U. (Polyurethane) อย่างดีไม่ดูดซับน้ำ จำนวน 32 แผ่นชนิดหนังอัด - ขณะสูบลมเต็ม เส้นรอบวง 62 - 64 ซม. มีน้ำหนัก 400 - 440 กรัม เมื่อปล่อยบอลลงจากระดับความสูง 2 เมตร (วัดจากส่วนบนสุดของบอล) ลงกระทบพื้น บอลจะต้องกระดอนขึ้นสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 50 ซม. ไม่เกิน 65 ซม. (วัดจากส่วนบนสุด) - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย <p>24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานอกเหนือ จาก 9 ประเภท 23 ชนิดอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวข้างต้นได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อและตรวจรับประเภทกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง มอก. เป็นอันดับแรก หากอุปกรณ์กีฬาใดไม่มี มอก. รับรอง ให้เลือกซื้อและตรวจรับอุปกรณ์กีฬาที่ตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยคำนึงถึงอุปกรณ์กีฬาที่เป็นที่นิยมแพร่หลายและได้รับการยอมรับเป็นสากลทั่วไป

มาตรการ	การดำเนินการ
6. ภายหลังตรวจรับ อุปกรณ์กีฬา	<p>6.1 เมื่อตรวจรับอุปกรณ์กีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อความอภัยร่ยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล เมืองพัทยา หรือ อบจ. และระบุ วัน เดือน ปี หมายเลข/จำนวน ที่จัดซื้อ เช่น 1/200 ลงบนอุปกรณ์กีฬา หรือฉลากอุปกรณ์กีฬาและจัดทำบันทึกการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมบัญชีอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>6.2 การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์อุปกรณ์กีฬา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการเก็บรักษาอุปกรณ์กีฬาซึ่งใช้ที่ทำการ อบต.หรือจัดสถานที่กลางหมู่บ้าน/ชุมชนแล้วแต่กรณี โดยให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและวางแผนทางปฏิบัติในการนำอุปกรณ์ไปใช้ และนำมาเก็บรักษาให้ชัดเจน</p> <p>6.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชนจัดให้มีการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน</p>
7. การกำหนด ราคากลาง	<p>7.1 ให้ตรวจสอบราคาสูงสุดและต่ำสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในชนิดและประเภทเดียวกัน ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละปี</p> <p>7.2 สอบถามส่วนราชการในพื้นที่ว่าเคยซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทและชนิดเดียวกันในราคาเท่าใด</p> <p>7.3ให้นำราคาตามที่ตรวจสอบได้ในข้อ 7.1 มาเปรียบเทียบกับข้อ 7.2 และให้ ใช้ราคาต่ำสุดมากำหนดเป็นราคากลาง</p>

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

(1) จังหวัด (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) จัดประชุมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือว่าการประชุมดังกล่าวเป็นขั้นตอน สำคัญของการจัดซื้อ พร้อมรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

(2) การประชุมในข้อ (1) ให้มีหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมี หนังสือเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาในเขตจังหวัด เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ในเขตจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาต่างๆ ในระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความรู้ ด้านกีฬาภายในเขตจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นปรากฏเป็นข่าวที่สนใจในขณะนี้

(3) การซักซ้อมความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจ และถือปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ดังนี้

3.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทั่วไปให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีโดยการออกกำลังกาย และให้เยาวชนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

3.2 เป้าหมายของการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ละ 7,650 บาท ต้องการให้ได้ อุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ และมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และตรง ตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1) กีฬา 9 ประเภท 23 ชนิดอุปกรณ์กีฬา (ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5) โดยประเภทและอุปกรณ์กีฬาที่มี มอก. รับรองให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกหนังสือรับรอง มอก. ซึ่งออกโดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากผู้ขาย และที่มี ISO รับรองจาก

2) กรณีประเภทกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ISO ให้เรียกหนังสือรับรองจากผู้ขายว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายได้รับการรับรองจากสำนัก

พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคม หรือสมาพันธ์กีฬาประเภทนั้นๆ หรือ สมาคม ชมรม สโมสรที่เป็นการรวมตัวกันของผู้เล่นกีฬาในจังหวัดนั้น ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนั้น (ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.6) มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการซื้อและตรวจรับด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะได้อุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน

การจัดซื้อและตรวจรับอุปกรณ์กีฬาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพึงระวังมิให้ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน (ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2)

3.4 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ทุกประเภท นอกจากที่กำหนดไว้ [ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 (24)]

3.5 ก่อนการจัดซื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 7)

3.6 ให้ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์กีฬาแต่ละประเภทว่า จะมีวิธีการตรวจรับพัสดุอย่างไร เช่น

1) ในการตรวจตรา มอก. จะต้องมิตรา มอก. หมายเลข มอก. ซึ่งขนาดความดันลม ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและข้อความผลิตในประเทศไทย ประทับตราบนเนื้ออุปกรณ์กีฬา โดยหมายเลข มอก.สำหรับลูกฟุตบอล คือ มอก.940-2538 ลูกวอลเลย์บอล คือ มอก.942-2538 และลูกบาสเกตบอล คือ มอก.941-2538

2) ให้เรียกหนังสือรับรองจากผู้ขายซึ่งออกโดยโรงงานผู้ผลิตว่า อุปกรณ์กีฬาที่ใช้วัสดุ ขนาด เส้นรอบวง น้ำหนัก ฯลฯ เช่น มีข้อความรับรองว่าเป็นวัสดุที่ใช้หนัง PU หรือ PVC แล้วแต่กรณี ตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ทุกประการ และให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิตด้วย (ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.7, 4.8) และให้ถือว่าหนังสือรับรองนี้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาหรือข้อตกลง

2. ขั้นตอนระหว่างการจัดซื้อและตรวจรับ

2.1 ให้ส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และอำเภอ/กิ่งอำเภอ เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อ การตรวจรับอุปกรณ์กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คำแนะนำกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญผู้แทนคณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ร่วมทดสอบและตรวจรับอุปกรณ์กีฬา

2.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์กีฬา เช่น ครูพลศึกษาในเขตพื้นที่ อย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.4 ขณะตรวจรับอุปกรณ์กีฬา ให้ผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร โครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจและทดสอบพัสดุโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1) อุปกรณ์กีฬาที่กำหนดให้มีตรา มอก.เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ให้ตรวจตรา มอก.พร้อมรายละเอียดตามที่ได้ให้คำแนะนำไว้ข้างต้น ในกรณีสงสัยให้สอบถามจังหวัดหรือติดต่อสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โทร.0-2202-3336 หรือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โทร.0-241-9021-3

2) เปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณ์กีฬาที่ปรากฏตามหนังสือรับรองที่ได้รับจากผู้ขายเทียบกับรายละเอียดที่ประทับบนอุปกรณ์กีฬาให้ตรงกัน

3. ขั้นตอนหลังการตรวจรับอุปกรณ์กีฬา

3.1 เมื่อตรวจรับอุปกรณ์กีฬาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อความอักษรย่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมระบุวัน เดือน ปี หมายเลข/จำนวน ที่ซื้อทั้งหมด เช่น 1/200 หมายถึง ลูกที่ 1 ในจำนวน 200 ลูก ลงบนอุปกรณ์กีฬาหรือถุงใส่อุปกรณ์กีฬา และจัดทำบันทึกการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมบัญชีอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน (ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6)

3.2 ในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์อุปกรณ์กีฬา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีที่เก็บอุปกรณ์กีฬา ซึ่งใช้ที่ทำการ อบต.หรือจัดเก็บสถานที่กลางในหมู่บ้าน/ชุมชน แล้วแต่กรณี โดยให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและวางแนวทางปฏิบัติในการนำอุปกรณ์กีฬาไปใช้ และนำมาเก็บรักษาให้ชัดเจน

3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน จัดให้มีการฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้มีการเล่นกีฬาและใช้อุปกรณ์กีฬาให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

4. **ขั้นการติดตามและกำกับดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น**

ให้หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับให้คณะกรรมการบริหาร โครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน จัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการนำอุปกรณ์กีฬาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์กีฬา โดยสอบถามหรือติดตามผลจากประชาชนที่นำอุปกรณ์กีฬาไปใช้ เพื่อดำเนินการตามหลักประกันคุณภาพอุปกรณ์กีฬา

หากปรากฏหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำเสนอข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ